

Tác giả : Nguyễn Văn Séc

Lớp 11A2

Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai

Cuộc đời con người là một chuyến đi dài mà trên đó ta sẽ có những cuộc gặp gỡ vô cùng ngẫu nhiên. Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng để lại cho ta những dấu ấn sâu nặng, cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của ta, mà đôi khi nó chỉ vô tình như cơn gió, chỉ làm nền, tô điểm cho bức tranh cuộc đời ta. 😊 Tôi cũng như thế, cũng đang từng bước đi trên con đường của mình, mà khởi đầu là con đường tri thức. Để chinh phục được nó không phải chỉ cần mình tôi cố gắng, nỗ lực mà còn là sự giúp đỡ, nâng niu của gia đình mà đặc biệt là sự chèo lái của lớp lớp thầy cô. Họ dù không mang cùng một dòng máu hay có bất cứ một mối quan hệ nào, nhưng họ đã hi sinh rất nhiều cho nhiều thế hệ học trò của mình. 🙌❤️

“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”. ❤️

Quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô là to lớn biết nhường nào. Mà có lẽ là cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. Nhưng người nhà giáo để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất mà tôi còn hằn sâu đến tận bây giờ là thầy giáo dạy môn Toán học của lớp tôi - Thầy Nguyễn Đăng Thuyết. 😊

Ngày đầu tiên đến trường tôi thấy rất nghiêm túc khó tính cách thầy nói chuyện với lớp tôi, tôi sợ lắm. Có khi còn nói thầy này nọ rồi không thích thầy. Dần dần tôi đã hiểu sai về thầy rồi thầy luôn là người lo lắng và quan tâm tôi biết chừng nào. Thầy Thuyết là người truyền cho tôi tình yêu, ngọn lửa cháy bỏng của toán học, thầy đốt cháy khát khao của tôi từ những ánh mắt đầu tiên. Tôi thích thầy giảng bài, mỗi lần nghe thầy giảng tôi lại thích, những bài toán ấy dù có khó đến đâu thì thầy vẫn luôn chỉ dạy tận tình cho tôi để tôi hiểu bài, cho nên những bài toán đó làm tôi thấy rất thú vị và tôi càng ngày càng muốn khám phá nó. Nhờ có thầy mà tôi dần dần yêu môn toán và càng ngày càng muốn tìm tòi nó sâu hơn về môn toán. Tôi thích cách thầy giảng bài, không giống những thầy cô khác đâu, thầy làm theo cách riêng của mình, đã làm cho bao nhiêu học sinh thích thú và thấy môn toán rất bổ ích cho chúng ta nó không nhàm chán và học búa giống chúng ta từng nghĩ.

Tôi cảm ơn thầy rất nhiều, dù thời gian trải qua với thầy chỉ là khởi đầu thôi nhưng những gì thầy làm cho lớp tôi, tôi hiểu tất cả. 😊

Dù sau này tôi rời xa mái trường rời xa bạn bè, và quan trọng là thầy thì tôi sẽ không giờ quên một người thầy vui vẻ, nhiệt tình, những gì thầy dạy bên tai tôi sẽ không bao giờ quên nhớ mãi khắc ghi trong lòng. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất sẽ chẳng thể nào phai mờ được mà vẫn mãi sáng lấp lánh trong trang lưu bút của tuổi đời học sinh thơ mộng. Mãi cười và tươi như những gì thầy vẫn làm thầy nhé! Đừng buồn nha thầy đã có lớp 11A2 sẽ luôn bên thầy từ đây cho tới mãi mãi. ❤️❤️😊😊

Nhân ngày 20/11, con xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai đã chấp cánh thêm tri thức, trí tuệ và nhân cách cho chúng con bước vào đời. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì con muốn nói với những người thầy cô đã dạy dỗ con nên người. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. 😊❤️

